

บทที่ 1

บทนำ

ความสำคัญของปัญหา

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ธุรกิจมีการแข่งขันกันมาก นักธุรกิจทั้งหลายได้ทุ่มงบประมาณในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดยอดขายสินค้าและบริการที่สูงขึ้น ทำให้ประชาชนทั่วไปมีการค่าใช้จ่ายมากขึ้น ประกอบกับการขาดแรงต้านทานในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน ให้เป็นไปอย่างพอสสมควรตามอัตรา ส่งผลให้ประชาชนโดยทั่วไปมีการใช้จ่ายเกินตัวหรือเกินฐานะของตนเองอยู่เป็นประจำ ซึ่งในที่สุดจะต้องพบกับปัญหาหนี้สินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้นการเร่งระดมเงิน การส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการใช้จ่ายเงินอย่างฉลาด และการฝึกให้มีนิสัยประหยัดและอดออมจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เพื่อสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว

สหกรณ์เครดิตยูเนียน เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ประเภทหนึ่ง ที่จัดตั้งโดยประชาชน ที่อาศัยอยู่ใน วงสัมพันธ์เดียวกัน คือ อาศัยอยู่ในชุมชน หมู่บ้าน ตำบล โรงงาน บริษัท โรงเรียน หรือ วิทยาลัยเดียวกัน และบุคคลเหล่านั้นมีความปรารถนาจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการนำเงินของตนเองมาสะสมในลักษณะของเงินสะสมค่าหุ้น และนำมารวมกันไว้เป็นกองทุนของสหกรณ์ สมาชิกแต่ละคนจะสะสมเงินตามความสามารถของตนเองเป็นประจำและสม่ำเสมอ ซึ่งแต่ละสหกรณ์จะกำหนดระเบียบในการสะสมเงินไว้ เช่น สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง หรือทุกครึ่งเดือน หรือ เดือนละครั้ง เป็นต้น เมื่อระยะเวลาผ่านไป 3 เดือนหรือ 6 เดือน กองทุนที่สมาชิกร่วมกันสะสมนี้ก็มีเงินมากขึ้น และสามารถช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจำเป็น และเดือดร้อนทางการเงินกู้ยืมไปแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนเหล่านั้น พร้อมกับการชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยของสมาชิก สมาชิกต้องสะสมเงินของตนไปในคราวเดียวกันด้วย ซึ่งจะทำให้หนี้สินจากเงินกู้ลดลงเรื่อย ๆ และหมดไปในที่สุด ในขณะที่เดียวกันเงินสะสมก็มีมากขึ้นด้วย สหกรณ์เครดิตยูเนียนจึงเป็นเสมือนกับธนาคารของสมาชิก เพราะทุกคนสามารถที่จะนำเงินมาสะสม และหากมีความเดือดร้อนทางการเงินสามารถกู้ยืมจากสหกรณ์ได้

นอกจากนั้น สมาชิกสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสหกรณ์ฯ หากได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีให้เข้าไปเป็นกรรมการ โดยจะทำหน้าที่กำหนด

นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานของสหกรณ์ฯ ให้เป็นไปตามความต้องการของสมาชิกได้ สหกรณ์เครดิตยูเนียนจึงเป็นของสมาชิก บริหารโดยสมาชิก และการทำงานทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก โดยอาศัยคุณธรรม 5 ประการ คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นใจและวางใจ เป็นหลักสำคัญที่คณะกรรมการและสมาชิกทุกคนถือปฏิบัติและยึดมั่นในการอยู่ร่วมกันในสหกรณ์เครดิตยูเนียน

บุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนียนเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายน 2540 โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มเครดิตยูเนียนพายัพ” ด้วยจำนวนสมาชิกเริ่มแรก 15 คน และเงินสะสมค่าหุ้น 4,620 บาท เป็นสมาชิกสมทบของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด รวมทั้งรับสวัสดิการเงินกู้(สก.1) และสวัสดิการเงินสะสม(สก.2) โดยเริ่มมีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา ต่อมาสมาชิกของกลุ่มมีมติเลือกตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ และยื่นขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด โดยได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2541 พร้อมทั้งเข้าเป็นสมาชิกสามัญของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด และเป็นสมาชิกของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกัน

สหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด แม้เริ่มก่อตั้งไม่นาน แต่ได้รับความสนใจจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยพายัพจำนวนมาก ทำให้เกิดการขยายตัวของสมาชิกอย่างรวดเร็ว จากรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2542 พบว่ามีจำนวนสมาชิกทั้งหมดประมาณ 300 คน มีเงินสะสมค่าหุ้นประมาณ 4 ล้านบาท และมีวงเงินให้สมาชิกกู้ ตั้งแต่วันเริ่มกิจการสูงถึง 11 ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดีของสหกรณ์

เนื่องจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงขาดแคลนบุคลากรและระบบการจัดการทางด้านการบัญชีที่มีประสิทธิภาพทำให้ประสบปัญหาทางด้านการจัดเก็บเอกสาร การบันทึกรายการบัญชีผิดประเภท การเสนอรายงานทางการเงินที่คลาดเคลื่อนได้ และ ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเงินไปใช้ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้บการเงิน อาจผิดพลาดได้ โดยเฉพาะผู้ที่สูญเสียประโยชน์คือสมาชิกของสหกรณ์ฯ เอง ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งข้อมูลที่มีลักษณะดังกล่าว จะเกิดขึ้นได้จากผลของการวางระบบบัญชีที่ดี และมีการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้

ในการศึกษาระบบบัญชีของสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยพายัพ จำกัดนี้ เพื่อทราบถึงระบบบัญชีในปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีหน้าที่โดยตรง และผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การควบคุมและการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาระบบบัญชีของสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด
2. เพื่อศึกษาปัญหาของระบบบัญชีของสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของระบบบัญชีของสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด

ขอบเขตและวิธีการศึกษา

ขอบเขตการศึกษา สหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด

วิธีการศึกษา การเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)

สอบถามโดยการสัมภาษณ์จากบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ประธานกรรมการดำเนินงาน	1	ท่าน
2. กรรมการดำเนินงาน	4	ท่าน
3. พนักงานบัญชี	1	ท่าน
4. เภรัญฉีก	1	ท่าน
5. เจ้าหน้าที่	1	ท่าน
รวมทั้งหมด	8	ท่าน

และสังเกตวิธีการปฏิบัติงาน

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

ศึกษาคู่มือการทำบัญชีของสหกรณ์เครดิตยูเนียน และค้นคว้าจากหนังสือที่เกี่ยวกับระบบบัญชีสหกรณ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และอื่นๆ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

นิยามศัพท์

สหกรณ์เครดิตยูเนียน หมายถึง การรวมคนที่รู้จักกันเข้าด้วยกัน เพื่อหาทางช่วยเหลือกัน และกัน ในเรื่องความสุขความเจริญ ความครบครันของชีวิต¹

ระบบบัญชี หมายถึง ระบบการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินอันประกอบด้วยแบบฟอร์ม หรือ เอกสารต่าง ๆ บันทึกทางการบัญชี รายงาน ตลอดจนวิธีการและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้นำมาใช้ในการ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน การเงินของกิจการให้แก่ฝ่ายจัดการ เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการ สามารถนำไปใช้ในการบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเสนอข้อมูลแก่บุคคลภายนอก²

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด
2. เพื่อให้ทราบถึงระบบบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของ สหกรณ์เครดิตยูเนียน มหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด
3. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาจากการใช้ระบบบัญชีที่มีอยู่ในปัจจุบัน
4. เพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติงานทางด้านการบัญชี ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

¹ ชุมชุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด, สหกรณ์เครดิตยูเนียน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ วีรธรรม, 2524), หน้า 38.

² วิไล วีระปรีช และจงจิตร หลีกภัย, ระบบบัญชี (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), หน้า 1.